

Tài liệu 9-2 Văn bản giải thích yêu cầu nghiên cứu gửi đối tượng nghiên cứu: văn bản gửi bằng e-mail (Tiếng Việt)

Xin bạn vui lòng hợp tác trong việc khảo sát về “Mối liên hệ giữa hiểu biết về sức khỏe và hành vi phòng chống lây nhiễm đối với chủng lây nhiễm mới của người Việt Nam làm việc tại Nhật Bản với tư cách là thực tập sinh và kỹ năng đặc định”

Tên tôi là Mao Iwadata, tôi đang theo học chương trình thạc sĩ điều dưỡng kiểm soát nhiễm trùng tại Trường Cao học điều dưỡng Y khoa, Đại học Juntendo. Hiện nay, tôi đang nghiên cứu về: “Mối liên hệ giữa hiểu biết về sức khỏe và hành vi phòng chống lây nhiễm đối với chủng lây nhiễm mới của người Việt Nam làm việc tại Nhật Bản với tư cách là thực tập sinh và kỹ năng đặc định”.

Tôi xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng tôi mong muốn có sự hợp tác của bạn trong cuộc điều tra, khảo sát trên Web như sau.

1. Đề tài nghiên cứu

Mối liên hệ giữa hiểu biết về sức khỏe và hành vi phòng chống lây nhiễm đối với chủng lây nhiễm mới của người Việt Nam làm việc tại Nhật Bản với tư cách là thực tập sinh và kỹ năng đặc định.

2. Mục đích nghiên cứu

Từ năm 2020, virus Corona chủng mới đã phổ biến, và có báo cáo cho rằng nhiều người Việt Nam sống ở Nhật Bản gặp khó khăn trong việc phòng chống và đối phó khi bị nhiễm.

Vi vậy, nghiên cứu này có mục đích là làm rõ mối liên hệ giữa trình độ hiểu biết về sức và thực trạng hành vi phòng chống lây nhiễm đối với chủng lây nhiễm mới của người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản với tư cách là thực tập sinh và kỹ năng đặc định.

Chúng tôi hy vọng có thể sử dụng kết quả nghiên cứu này để hỗ trợ công tác phòng chống các bệnh truyền nhiễm của người dân Việt Nam tại Nhật và dẫn đến việc xem xét các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của bệnh truyền nhiễm tại gia đình và nơi làm việc, để mọi người có thể sống một cuộc sống khỏe mạnh.

3. Đối tượng nghiên cứu (những người tôi mong muốn được hợp tác)

Người Việt Nam trên 18 tuổi, ở Nhật trên 90 ngày, đang làm việc tại Nhật Bản với tư cách là thực tập sinh và kỹ năng đặc định.

4. Phương điều tra

Trong nghiên cứu này, chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát bằng bảng câu hỏi trên web. Bảng câu hỏi sẽ hỏi về những thông tin cơ bản như số năm đối tượng nghiên cứu đã ở Nhật Bản, hiểu biết về sức khỏe của họ (khả năng thu thập, hiểu, đánh giá và sử dụng thông tin liên quan đến sức khỏe và chăm sóc y tế) và hành vi của họ để ngăn ngừa lây nhiễm trong trường hợp dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát. Xin lưu ý rằng bảng câu hỏi sẽ là một cuộc khảo sát ẩn danh.

5. Phương pháp trả lời

Vui lòng trả lời khảo sát qua URL khảo sát trên web bên dưới hoặc mã QR ở bên phải.

Sẽ mất khoảng 15 đến 20 phút để trả lời. Sự hợp tác của bạn trong nghiên cứu này sẽ được thực hiện bằng cách trả lời bảng câu hỏi trên web. Mỗi người chỉ có thể trả lời khảo sát một lần. Xin lưu ý rằng một khi dữ liệu phản hồi đã được gửi đi, rất khó để xác định người trả lời nên không thể hủy dữ liệu phản hồi được nữa. Hạn chót nhận câu trả lời là **ngày 11 tháng 10**.

URL:

6. Cân nhắc về mặt đạo đức

Nghiên cứu này đã nhận được phê duyệt dựa trên đánh giá của Ủy ban đạo đức nghiên cứu điều dưỡng y tế của Trường Cao học Điều dưỡng Y khoa, Đại học Juntendo (số phê duyệt).

Sự hợp tác của bạn trong nghiên cứu này dựa trên ý chí tự nguyện của bạn. Ngay cả khi các bạn không hợp tác cũng sẽ không có sự bất lợi nào cho các bạn. Các cuộc khảo sát trên web được thực



Tài liệu 9-2 Văn bản giải thích yêu cầu nghiên cứu gửi đối tượng nghiên cứu: văn bản gửi bằng e-mail (Tiếng Việt)

hiện ẩn danh để không thể xác định được cá nhân trả lời. Cuộc khảo sát này không nhằm mục đích đánh giá các cá nhân. Chúng tôi cũng cam kết rằng thông tin thu được qua nghiên cứu sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài nghiên cứu.

7. Cách trả kết quả nghiên cứu cho người tham gia

Nếu đối tượng nghiên cứu mong muốn, chúng tôi sẽ gửi báo cáo kết quả, luận văn, hoặc bản tóm tắt qua email.

[Thông tin liên lạc của nhà nghiên cứu]

Nhà nghiên cứu: Mao Iwatate

Trực thuộc: Trường Cao học Điều dưỡng Y khoa, Đại học Juntendo, Chương trình Thạc sĩ, Lĩnh vực điều dưỡng kiểm soát nhiễm trùng, năm thứ 2

Địa chỉ: 2-5-1 Takasu, Thành phố Urayasu, Tỉnh Chiba, mã bưu điện 279-0023

E-mail: m3123004@juntendo.ac.jp

Giảng viên hướng dẫn: Kazumi Kawakami

Trực thuộc: Trường Cao học Điều dưỡng Y khoa Đại học Juntendo, Lĩnh vực điều dưỡng kiểm soát nhiễm trùng, Phó Giáo sư

Địa chỉ: 2-5-1 Takasu, Thành phố Urayasu, Tỉnh Chiba, mã bưu điện 279-0023

Email: kzkawaka@juntendo.ac.jp